



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
28 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, thailandplus, TNN, isaranews, efinancethai, thestandard, newtv, acnews)

-โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 27 ธ.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 121 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 94 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 18 ราย เดินทางจากตปท.ไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย เป็นคนขับรถชาวเมียนมา ได้ผลักดันกลับประเทศไปแล้ว เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,141 ราย หายป่วยแล้ว 4,161 ราย ยังรักษาอยู่ 1,920 ราย เสียชีวิต 60 ราย

จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร รวม 38 จังหวัด ดังนี้ สมุทรสาคร กทม. นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี อุดรดิตถ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ กระบี่ กำแพงเพชร ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ปราจีนบุรี ภูเก็ต สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท พิจิตร อ่างทอง อุดรธานี ชัยภูมิ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ชลบุรี เลย อุบลราชธานี สงขลา ระยอง ตรัง สตูล สุโขทัย และนครนายก

ตั้งแต่วันที่ 10-94 พบว่าใน กทม. ติดเชื้อเพิ่ม 16 คน กระบี่ 2 คน นครสวรรค์ 1 คน นนทบุรี 2 คน นราธิวาส 1 คน ปทุมธานี 1 คน ราชบุรี 3 คน สุรินทร์ 1 คน เพชรบุรี 5 คน ขอนแก่น 1 คน นครปฐม 11 คน ตาก 3 คน สมุทรสงคราม 1 คน ระยอง 8 คน ร้อยงานของสระบุรี 1 คน และที่รอการยืนยันไม่รวมแถลงครั้งนี้ เช่น นครนายก 1 คน สุโขทัย 1 คน ส่วนที่ระยองมีรายงานติดเชื้อแล้ว 36 คน ร้อยงานอีก 49 คน ทางจังหวัดจะรายงานเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-แพนเพจ COVID - 19 สมุทรสาคร เผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัด วันที่ 27 ธ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 93 ราย เป็นคนไทย 74 ราย ต่างด้าว 19 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,548 ราย รักษาอยู่ 269 ราย เป็นคนไทย 245 ราย ต่างด้าว 24 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สสจ.นครปฐม เผย ผู้ติดเชื้อ 37 ราย แยกเป็น เมืองนครปฐม 5 ราย กำแพงแสน 7 ราย นครชัยศรี 8 ราย ดอนตูม 5 ราย บางเลน 12 ราย ส่วนสามพรานและพุทธมณฑลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ จะมีการค้นหาเชิงรุกในสามพรานทั้งคนไทยและต่างชาติ จำนวน 2,000 คน ให้เสร็จภายใน 3 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์) เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น ,newtv)

-จ.สตูล ไลน์ผู้ติดเชื้อคนที่ 2 เป็นชายชาวสตูล อายุ 37 ปี อาชีพขับรถขนส่งอาหารทะเล กลับมาร่วมงานศพใน อ.ทุ่งหว้า มีผู้ร่วมงาน 200 กว่าคน ขอให้เข้ารายงานตัวกับ รพ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. แล้วกักกันตัวเองที่บ้านเป็น 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

-จ.นครนายก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กอายุ 1 ปี 10 เดือน ลูกสาวของผู้ป่วยรายแรก รวมสะสม 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.เชียงใหม่และราชบุรี แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีกแห่งละ 1 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, บ้านเมือง)

-จ.สุรินทร์ ผู้ว่าฯ แถลงพบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นหญิงอายุ 32 ปี มาจากสมุทรสาคร รวมผู้ป่วยสะสม 10 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ใกล้ชิด 4 ราย ตรวจหาเชื้อและกักตัวภายในบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประชาชนที่มาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง กักตัว 14 วัน

-จ.ลพบุรี เพจสสจ.ลพบุรี โพสต์ไลน์ผู้ป่วยรายแรกของจังหวัด เป็นหญิงไทย อายุ 32 ปี ชาวอ.เมืองลพบุรี ไปทำงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อ.เมืองสมุทรสาคร ขณะนี้รักษาที่รพ.พระนารายณ์มหาราช เทศบาลเมืองลพบุรีสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 5 แห่ง

-จ.สุโขทัย ผู้ว่าฯ แถลงติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 41 ปี ไม่แสดงอาการ อาศัยในจ.สมุทรสาคร และกลับสุโขทัย วันที่ 25 ธ.ค. ผลตรวจออกวันที่ 26 ธ.ค.พบติดเชื้อ โดยเดินทางออกจากสมุทรสาครด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมแฟนอายุ 30 ปี และเพื่อนหญิงอายุ 52 ปี ผลการตรวจผู้ร่วมเดินทางทั้ง 2 คนไม่พบเชื้อ และได้รับตัวทั้ง 3 คนเข้ารับที่รพ.สุโขทัย

-จ.นราธิวาส มีรายงานว่าพบผู้ป่วยโควิด 19 ในการระบอบาตรอบใหม่ เป็นแม่ติดจากลูกชายที่ร่วมปาร์ตี้กลุ่มบ๊วกไบค์กระบี่

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, sanook, ไทยรัฐ, INN) ทวีต (thaipbs, newtv)

-รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ที่ระดมกำลังกันช่วยเหลือเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือหยุดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด เพื่อให้คนไทยปลอดภัย และย่ำรพ.ทุกแห่งต้องตรวจ ค้นหา รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามกฎหมาย. และมีโทษทั้งจำและปรับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, mcot, innnews, thailandplus, js 100, matichonweekly)

ประเด็นข่าว

-รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมการทำงานที่รพ.สมุทรสาคร ศูนย์ห่วงใยคนสาคร บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัด และรพ.สนามภายในตลาดกลางกุ้ง ภาพรวมทราบว่าผู้ติดเชื้อหลายรายอาการดีขึ้น ส่วนผู้ป่วยวัย 95 ปี แม่ผู้ป่วยโควิดรายแรกใกล้หายป่วยแล้ว ยืนยันสนับสนุนภารกิจทุกด้าน รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อในตลาดกลางกุ้ง ผลตรวจเชื้อซ้ำไม่พบเชื้อแล้ว อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบหนังสือรับรองการกักตัวจาก สสจ.สมุทรสาคร เพื่อยืนยันว่าไม่พบเชื้อ จากนั้นคณะได้เดินทางมายังท่าเรือรับลมมหาชัย ตรวจสอบวิธีการประกอบอาหารทะเลให้ถูกสุขลักษณะและกินกุ้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถกินได้ด้วยวิธีปรุงสุกและปลอดภัย 100%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจสุขภาพจิตประชาชน พบประชาชนตื่นตระหนกสูงสุดคือ จ.เชียงใหม่ รองลงมา กทม. สมุทรสาคร และเชียงราย ขณะที่พลังใจ อีดี อีดี สู้ และการปฏิบัติตัว พบว่า เชียงใหม่ มีพลังใจสูงสุด รองลงมา เชียงราย กทม. น่าน และสมุทรสาคร ผลการสำรวจพลังใจ อีดี อีดี สู้ และการปฏิบัติตัวของคนไทย พบยังคงอยู่ในระดับสูงคือ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-กรมสุขภาพจิต ระบุ ปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ควบคุมโควิด 19 ที่ต้องป้องกันแก้ไขเร่งด่วน คือ ความตื่นตระหนกของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความตึงเครียด แนะนำตรวจตนเองด้วยโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สสจ.ขอนแก่น ระบุ เชื้อโควิด 19 ไม่ได้กลายพันธุ์ แต่แพร่ระบาดได้ในทุกกลุ่มเสี่ยง หลังผู้ป่วย 3 ราย อายุไม่มาก ร่างกายแข็งแรงและไม่มีอาการบ่งชี้ เตือนทุกคนระวังตนเองอย่างเข้มงวด ขณะที่อาการผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ ได้สั่งให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เร่งสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีใช้งานอย่างน้อย 90 วัน

มาตรการของศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, mco, thailandplus, TNN, isaranews, efinancethai, thestandard, newtv, acnews)

-โฆษก ศบค. เผย สาเหตุที่ จ.ระยอง มีการสอบสวนโรคล่าช้า เพราะเป็นเรื่องสีเทา สีดำ ทำให้ไม่ค่อยยอมบอก มาตรการใน จ.ระยอง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่า การระบอบรอบนี้หนักกว่ารอบแรก แต่เรามีความรู้มากกว่าเดิมในการเตรียมความพร้อม ขอให้ทุกคนใช้หน้ากากในการป้องกันตัวเอง 100% และใช้มาตรการ "D-M-H-T-T" อย่างเคร่งครัด

-โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบบรรณรังคี่ให้ทุกคนใช้แอปฯ “หมอชนะ” ระบบจะช่วยแจ้งเตือนประชาชนเมื่ออยู่ในบริเวณหรือใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้สามารถเฝ้าระวัง และเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ทันที

-ศบค. โปสต์เตือนข่าวปลอม อ้างข้อมูล ศบค. -กรมควบคุมโรค ประกาศจุดเสี่ยง 25 เขตในกทม.

-ผู้ว่าฯ กทม. โปสต์เฟซบุ๊ก แนะนำทำแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ด้วยตัวเอง ผ่านระบบคัดกรอง COVID-19 ลดการไปรพ.โดยไม่จำเป็น โดยสธ.ร่วมกับรพ.ราชวิถีจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง หากประเมินแล้วสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1669, 1646 สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. 0 2245 4864 ตลอด 24 ชั่วโมง

-โฆษก ก.การต่างประเทศ เผย คนไทยติดเชื้อโควิดในเกาหลี 67 ราย ได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปกักตัวที่สถานกักกันโรคในเมืองต่างๆ ของ จ.ชุงชองเหนือและใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซล ได้เร่งให้การช่วยเหลือ

-คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม ปิด 5 วัน หลังพบศ.ติดเชื้อโควิด เข้าสอบ

-จ.อุดรธานี ประกาศให้ผู้ที่จะออกนอกเคสถานสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง ผ้าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

-ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาซื้อของในตลาดสำเพ็ง ต่างให้ความสนใจซื้อหน้ากากอนามัย

ประเด็นผลกระทบ

1.ติดเชื้อ จ.ระยอง เชื่อมโยงบ่อนพนัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง,คมชัดลึก, kapook)

-รมช.สธ. และ ผู้ว่าฯ ระยอง แลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย รวมติดเชื้อ 85 ราย มี 7 รายเชื่อมโยงบ่อนการพนัน ส่วนรายอื่นๆ อยู่ระหว่างสอบสวน จังหวัดยังไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์แต่ปิดสถานที่เสี่ยงบางจุด โดยเฉพาะ อ.เมืองระยอง เช่น สถานบริการ อาบอบนวด ส่วนอำเภอรอบนอกยังท่องเที่ยวได้ตามปกติ รมช.สธ. ระบุ จากนั้นต้องใช้จ่ายตามสถานการณ์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น เพราะเป็นการตรวจหาเชิงรุก ขณะที่ สสจ.จะเปิดคอลเซ็นเตอร์เพื่อรับแจ้งข้อมูลจากประชาชน

-รมช.สธ. และผู้ว่าฯ ระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโดย สสจ.ระยอง ที่ตลาดเนินอุไร ช้างสวนศรีเมือง อ.เมือง มีประชาชนลงทะเบียน 400 คน จนท.ชุดพิเศษ รพ.ระยอง ต้องขอความร่วมมือผู้มีความเสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน เนื่องจากต้องการให้บริการสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง โดยจะเปิดบริการ 3 วัน หากความต้องการมากอาจขยายเวลา

-สสจ.ชลบุรี เตือนนักพนันไปเล่นที่ระยอง บ่อนทั่วจังหวัด สังเกตตัวเอง รีบพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน

ประเด็นข่าว

-รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า บ่อนระยองหรือทุกที่เป็นรมต.ก็เชื่อว่าจะสั่งให้หยุดได้ และสั่งไปแล้วก็ยังมีเห็นมืออยู่ ติดตาม "จดหมายเปิดผนึก" เรื่องบ่อนระยอง ได้เร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ matichonweekly

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 เผย กรณี จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในวงพนัน ต้องสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร ด้วยหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-เพจกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.ระยอง โพสต์ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จนเกือบถึงตี 3 เพื่อให้พี่น้องชาวระยองสบายใจและกลับมายิ้มได้อีกครั้ง มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

2.รพ.เอกชนเปิดจองวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ประชาชาติ, มติชน, tnthailand, mcot, kapook)

-รพ.เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งใน กทม. เปิดให้บุคคลทั่วไปจองวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทจากสหรัฐฯ 1,000 ราย ผ่านเว็บไซต์ 2 ชม ท่างกัน 4 สัปดาห์ ค่าจอง 4,000 บาท ราคาวัคซีน 6,000 - 10,000 บาท รวมค่าแพทย์และค่าบริการ โดยราคาแน่นอนจะแจ้งไม่เกินวันที่ 6 ม.ค. และวัคซีนจะเข้าประมาณ ต.ค. 2564

-อย. ได้ประสานรพ.ให้ลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ เพราะยังไม่สามารถจองวัคซีนได้ แม้ได้รับการรับรองจาก อย. ต่างประเทศ แต่ถ้านำเข้ามาใช้ในไทย จะต้องผ่าน อย. ของไทยก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, sanook

-อธิบดีกรม สบส. สั่งจนท.ตรวจสอบข้อเท็จจริง การโฆษณาดังกล่าวเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ฐานไม่ขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้โฆษณา มีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาและจะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3.เชื้อโควิด 19 แพร่ได้ดีแม้ไม่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, sanook, thaiquote, newtv

-น.พ.ยง ภู่วรรณ ชี้ การระบาดของโควิด 19 ในไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น เชื้อแพร่ได้ดีแม้ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก ผู้ที่ต้องสงสัยทั้งหมด ควรได้รับการตรวจ RT-PCR ทุกราย ถึงแม้จะไม่มีอาการ และควรตรวจเชิงรุกในแหล่งระบาดให้ได้มากที่สุด ด้วยวิธีที่ไวและถูกต้องที่สุด แนะนำทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันให้เหลือน้อยที่สุด ขณะนี้มีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในประเทศผู้ผลิตทั้งแบบปกติหรือฉุกเฉินถึง 6 ชนิด ความหวังที่จะได้นำมาใช้คงอีกไม่นาน

4.งบประมาณจัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thaiquote, newtv

-นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีต กก.นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ก.คลัง เผย การจัดสรรงบ 6 พันล้านบาทเพื่อจองซื้อวัคซีนแค่ 26 ล้าน โดส ไม่เพียงพอประชาชน เสนอรัฐบาลจัดหางบฯ เพิ่มเติมจัดซื้อวัคซีนฟรีสำหรับประชาชน และจองซื้อให้ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อเปิดประเทศได้ภายในไตรมาสสามปีหน้า นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้รพ.เอกชนฉีดวัคซีนได้โดยเสียค่าบริการสำหรับผู้มีฐานะดี

5.ศบค.รายงานจำนวนผู้ป่วยคลาดเคลื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ร่วมกับ นพ.สสจ.เพชรบุรี แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อวันที่ 27 ธ.ค. ว่า พบผู้ป่วย 1 ราย รวมสะสม 18 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการหนัก ส่วนภาพกราฟิกที่ศบค.รายงานช่วงเช้าว่า จ.เพชรบุรี มีผู้ป่วยเพิ่ม 8 ราย คาดเกิดความคลาดเคลื่อนในการรับ-ส่งข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลเพื่อทำการแก้ไข

6.ผู้โดยสารรถเมล์ไม่สวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์บนรถเมล์ ชายอายุประมาณ 40-50 ปี ไม่สวมใส่หน้ากากให้ถูกต้อง ยืนนั่งและเช็ดน้ำมูกและไอจามระหว่างโดยสารบนรถสาธารณะ พนักงานประจำรถพยายามเตือนแต่ไม่เป็นผล ต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้ช่วยเจรจา กระทั่งชายคนนี้ได้ตัดสินใจลงจากรถไป

7.หญิงไทย 51 ปี ตกโรงแรมสถานที่กักตัวเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สนุก

-หญิงไทยวัย 51 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ตกจากโรงแรมสถานที่กักตัวในซอยพระรามเก้า 31 เขตบางกะปิ กทม. เสียชีวิต เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวนว่าลัดตหรือกระโดดลงมา

8.สภาฯ มีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าร่วมประชุมอนุกรมธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สนุก, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, prachathai) nationtv, newtv

-นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เผย มีผู้มาร่วมประชุมอนุกรมธ.สภาฯ พบนอนไลน์ ที่สภาฯ ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นพบเป็นญาติกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากบ่อนระยอง

-ผู้บริหารสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งไลน์ถึงขรก.ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ระบุว่า เลขาธิการสภาฯ ได้ปรึกษาทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด และแพทย์

ประเด็นข่าว

แนะนำให้บุคลากรของสำนัก กมธ. 2 ราย ฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ยังไม่ทำให้ WFH ยกเว้นกลุ่มงาน กมธ.ต่างประเทศ ให้ไปตรวจเชื้อในวันที่ 28 ธ.ค.และให้ WFH

9.จ.เชียงใหม่ พบติดเชื้อใหม่ 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, js 100)

-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 อีก 1 ราย เป็นหญิงชวาระยอง อายุ 46 ปี เดินทางมาบ้านพักที่ จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจหาเชื้อที่รพ.เอกชน พบว่าติดเชื้อ ถูกส่งเข้ารับรักษาที่รพ.นครพิงค์

-ผ.ช.นพ.สสจ.เชียงใหม่ แถลงผลตรวจพบผู้สัมผัส 127 คนและกลุ่มเสี่ยงสูง 3 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้สังเกตอาการ หากเริ่มผิดปกติ สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่รพ.ทุกแห่ง หรือนัดหมายเพื่อรับการตรวจกับ สสจ.เชียงใหม่ได้ที่ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ mcot

-ยุโรป สหภาพยุโรปเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ขณะที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดกลายเป็นภัยพิบัติไปหลายประเทศ... อังกฤษ กำลังเผชิญไวรัสกลายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายและเร็วกว่าเดิม และลุกลามไปในหลายประเทศ... ญี่ปุ่น ปิดประเทศ ห้ามต่างชาติเดินทางเข้าถึงสิ้นเดือน ม.ค.ปีหน้า ป้องกัน COVID-19 กลายพันธุ์... อินโดนีเซีย พัฒนาเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากลมหายใจสำเร็จ พร้อมนำมาใช้งานจริงเร็วๆ นี้... เมียนมา ประกาศยกเลิกคำสั่งให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านเพื่อควบคุมการระบาดในเมืองและรัฐบางแห่งแล้ว... เดิร์กเมนีสถาน อ้างว่าเซอเมสามารถต้านไวรัสโคโรนาได้ผล

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 81,118,472 ราย เสียชีวิต 1,771,340 ราย รักษาหาย 57,268,014 ราย สหรัฐฯ ยังเป็นอันดับ 1 ติดเชื้อมากกว่า 19.4 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 340,000 ราย

ชายเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ของขวัญปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว

-นายกฯ สั่งกำชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงเตรียมจัดของขวัญปีใหม่แจกประชาชนถึง 100 ชิ้น หลายกระทรวงแจกของขวัญปีใหม่ซ้ำเดิมทุกปี บางกระทรวงเป็นแผนดำเนินงานปกติ ที่ดูซ้ำท่ามากกว่าใครคือ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกกล้าไม้มงคล 10 ล้านต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ยั่งยืนไปอีก 50 ปี 100 ปี แต่เจ้าของคอลัมน์อยากให้นายกฯ แจกของขวัญฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดให้คนไทยทั่วประเทศ 68 ล้านคนฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนโควิดคนละ 2 โดส จากรัฐบาลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมภายใน 1 ปี

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม ว่า เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถือเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังเผชิญกับโรคนี้อยู่

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาฯ สปสช. กล่าวว่า นโยบายยกระดับ 4 บริการในระบบบัตรทอง เป็นการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น ขณะนี้ กรมการแพทย์ได้จัดระบบบริการโรคมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อมและระบบข้อมูลที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งให้แก่ผู้ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจนท.ที่เกี่ยวกับการรักษาทั่วประเทศแล้ว ส่วน สปสช. จะทำหน้าที่เบิกจ่ายให้แก่หน่วยบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ตำหนิรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุ ถ้าโพลใดที่รัฐบาลได้ประโยชน์จะสนับสนุน แต่ถ้าโพลใดติดลบ จะรีบออกมาปฏิเสธ กล่าวโทษคนอื่น โดยมีประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นสวนทางกับผลโพลอย่างกว้างขวางในช่องทางต่างๆ รวมถึงป้ายปริศนาที่ไปติดอยู่ใน ก.สาธารณสุข ล้วนเป็นภาพสะท้อนผลงานนายกฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ถ้าไม่มีโควิดมาให้อ้าง ป่านนี้รัฐบาลอาจอยู่ไม่ได้แล้ว โควิดไม่ระจอก เพราะกระทบต่อสุขภาพความเป็นความตายของประชาชนที่ถูกกลอยแพให้เผชิญชะตากรรมจากมาตรการรัฐที่ผิดพลาด

ดูแลสุขภาพเด็กช่วงหน้าหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจระบาดได้ง่าย รวมทั้งไข้หวัดและโรคโควิด 19 มีอาการคล้ายคลึงกัน แม้การติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กมีไม่มาก แต่ทั้งผู้ปกครองและเด็กต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันให้ห่างไกลจากโควิด 19

ประเด็นข่าว

นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผู้ปกครองควรดูแลรักษาสุขภาพเด็กโดย 1.สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ 2.หลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กหรือทารกไปสถานที่แออัด 3.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และปรุงสุกร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 4.ทำให้ร่างกายของเด็กอบอุ่นอยู่เสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่อุ่นแต่ไม่สบาย ไม่ทำให้อึดอัดหรือระคายเคืองผิว หลังอาบน้ำควรทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเด็ก นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ไม่ให้ติดต่อสู่บุตรหลาน

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 จำนวน 1,111 คน วันที่ 14-24 ธ.ค. พบว่า ประชาชนมีการป้องกันตนเองโดยการไม่เผาขยะกระดาษและจุดธูป มากที่สุด ร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ สวมหน้ากากอนามัยและ N95 ร้อยละ 68.7 งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ 61.3 ปิดประตูหน้าต่าง ร้อยละ 58.8 และตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนออกนอกบ้าน ร้อยละ 31.3 ขณะนี้ กรมฯ ได้จัดตั้งศกพ.ส. เพื่อเฝ้าระวังสื่อสารข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยสามารถเข้าไปประเมินอาการเบื้องต้นได้ที่เฟซบุ๊กกรมอนามัย และเพจคนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5 หรือหากพบเห็นการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ร้องเรียนมาได้ที่แอปฯ อาสาสู้ฝุ่น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

🖨 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

